

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘  
ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘  
จัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

\*\*\*\*\*

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	<b>กรมบัญชีกลาง</b>	
๑	นางชุลีกร เตชะโสภณมณี	นักบัญชีชำนาญการ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
๒	นางรพีพร แสนวงษา	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ
๓	นางสาวบุญสม ชื่นอินมณี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
๔	นางวารีย์ ทองสุข	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี
๕	นางปริยดา ชัยวิเศษ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่
๖	นายอดิเทพ อภิวงค์งาม	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
๗	นางอุบล เชาว์พ็อง	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังเขต ๙
๘	นางดวงใจ โชติปัญญา	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
๙	นางเนตรทราย ภูกาบเพ็ชร	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐	นางสาวเกษรา รอมาน	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดตราด
๑๑	นางสาวลัดดา จันทร์ธนะกุล	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
	<b>กรมศุลกากร</b>	
๑๒	นายบูรพา วิจารณ์รัตน์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง
๑๓	นายบุญตัน พิทรวงศ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	<b>กรมศุลกากร (ต่อ)</b>	
๑๔	นายประวีณ ดันตยาพงศ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักบริหารกลาง
๑๕	นางสาวพจนีย์ เลิศหัสดีรัตน์	เจ้าพนักงานศุลกากรอาวุโส สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓
๑๖	นางสาวอรุณศรี วัฒนารุ่งกานต์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
๑๗	นายอดุลย์นันท์ทัต กิจไชยพร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๑๘	นายธงชัย ศรีเชียงใหม่	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๑๙	นายสมนึก โตเต็มโชคชัยการ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑
๒๐	นางสาวกรรณา แก้วคำ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๒๑	นายไพฑูรย์ หอมสุวรรณ	นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๒	นางสาววิไล กิจกนกตร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
๒๓	นางสาวสุกัลยา ทองอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
๒๔	นายชวณิช สุดดีพงษ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑
	<b>กรมสรรพสามิต</b>	
๒๕	นางอรทัย คุณคำ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
๒๖	นายณรงค์ ดันหอมช่วย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมืองแพร่
๒๗	นายธนพนธ์ หาญชนะ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม
๒๘	นายศุภมิตร พินิจการ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
๒๙	นายพรวิศณุ เหล่าม่วง	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	<b>กรมสรรพสามิต (ต่อ)</b>	
๓๐	นางสาวพัชร์บวร ทองฉลวยรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการคลังและรายได้
๓๑	นางสาวบุญส่ง ทุกข์เปลื้อง	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการเก็บภาษี ๒
๓๒	นายวัชร เมียนโอ	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย
๓๓	นางสาวนันทกานต์ วิศาลวัฒน์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการเก็บภาษี ๒
๓๔	นางสาวนุชนาถ วรวิทย์สัตตญาณ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑๐
	<b>กรมสรรพากร</b>	
๓๕	นายทักษิณ ภูนาโท	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๖	นางจุไรวรรณ แสงนิลุลโสภา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๓๗	นายวีรชาติ หอมไม่วาย	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๘	นางสาวบุษบา เหลืองด่านสกุล	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๙	นางวนิดา วสุพันธ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๐	นางสาวสุกัญญา บุญรอด	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๑	นางสาวบุญชู กิจสิริสินชัย	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๒	นางลัดดา เอกอัจฉรียา	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๓	นางสาวดวงเดือน ชั่วศิริฤ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๔	นางสาวศิริกาญจน์ สุขสกุล	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๕	นางสาวสมหญิง ปิยะพงษ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๖	นางสาวประวิชญา บุญรัตน์	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๗	นางวิมลจรัส ปิติเลิศอดุลย์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๘	นางเนตรดาว อับดุลหะ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๙	นางสาวจรรยา ยศเมฆ	นักวิชาการภาษีชำนาญการ
๕๐	นายปคุณ ตันมณีวัฒนา	นักวิชาการภาษีชำนาญการ